



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  
\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนี้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างได้พิจารณา เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ในคราวประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ทั้งนี้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้อนุมัติร่างแผนฯ ดังกล่าว วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดหลักของแผนประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น การกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ เป็นแผนก้าวหน้า ประกอบด้วยยุทธศาสตร์จังหวัด ๔ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต จังหวัด ๘ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ๖ ยุทธศาสตร์

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบ ดังกล่าว โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกกว้าง ๒๔๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ ๐๔๒ - ๐๒๗๐๐๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประยงค์ ศรีโคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

